
BORGARRÁÐ 11. október 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
ferðakostnað vegna braggans í Nauthólsvík. R17080091

Hver var ferðakostnaðurinn við verkefnið braggi/Nauthólsvegur 100? Beðið er um 
sundurliðað svar. Hvert var farið? Hverjir fóru? Hvert var erindi ferðarinnar? Hversu há 
upphæð var greidd í dagpeninga? 


